

CHÍNH SÁCH CUỐI CÙNG

CHÍNH SÁCH 309 V.2: KHÁNG CÁO: XEM XÉT LẠI

Theo các quyền của người yêu cầu bồi thường để tranh luận về Các Thông báo về Tính hợp lệ và Từ chối¹ do Chương trình Hòa giải ban hành, bao gồm nhưng không giới hạn việc cân nhắc lại, kháng cáo lên Ban hội thẩm Kháng cáo, và Xem xét Tù nghị trước Tòa án Quận và với nỗ lực để kết luận chính xác việc quản lý Chương trình Hòa giải, các yêu cầu Xem xét lại sẽ được giới hạn trong phạm vi xem lại Hoàn tiền Hỗ trợ Kế toán cho Người yêu cầu bồi thường theo Mục 4.4.13 của Thỏa thuận Hòa giải sau khi ban hành Thông báo về Tính hợp lệ. Bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào được nộp để hỗ trợ cho các vấn đề không liên quan đến Hoàn tiền Hỗ trợ Kế toán cho Người yêu cầu bồi thường sẽ không được xem xét khi Xem xét lại.

1. Người yêu cầu bồi thường nhận được Thông báo về Tính hợp lệ sẽ có ba tùy chọn sau:
 - a. Chấp nhận Số tiền Bồi thường;
 - b. Nộp Yêu cầu Xem xét lại việc Hoàn tiền Hỗ trợ Kế toán cho Người yêu cầu bồi thường; hoặc
 - c. Nộp Yêu cầu Cân nhắc lại.
2. Người yêu cầu bồi thường chọn "Chấp nhận Số tiền Bồi thường" sẽ từ bỏ cơ hội tìm kiếm sự xem lại khác dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu Số tiền Bồi thường tạo ra các quyền kháng cáo của BP và BP không kháng cáo, chúng tôi sẽ thanh toán cho yêu cầu bồi thường. Nếu BP kháng cáo, quy trình kháng cáo sẽ bắt đầu.
3. Người yêu cầu bồi thường lựa chọn "Nộp Yêu cầu Xem xét lại việc Hoàn tiền Hỗ trợ Kế toán cho Người yêu cầu bồi thường" đang tìm kiếm sự xem lại khác về vấn đề Hoàn tiền Hỗ trợ Kế toán cho Người yêu cầu bồi thường theo Mục 4.4.13 của Thỏa thuận Hòa giải. Nếu người yêu cầu bồi thường yêu cầu tùy chọn này, người yêu cầu bồi thường có thể tải lên Tài liệu về Hoàn tiền Hỗ trợ Kế toán cho Người yêu cầu bồi thường, và yêu cầu bồi thường sẽ được chuyển đến Đội Hoàn tiền Hỗ trợ Kế toán cho Người yêu cầu bồi thường của Chương trình Hòa giải để được xem xét. Bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào liên quan đến các vấn đề ngoài việc Hoàn tiền Hỗ trợ Kế toán cho Người yêu cầu bồi thường sẽ không được xem xét khi Xem xét lại. Các vấn đề này có thể được nêu lên khi Cân nhắc lại, Kháng cáo, Xem xét Tù nghị, v.v.
4. Người yêu cầu bồi thường chọn "Nộp Yêu cầu Cân nhắc lại" cho rằng Chương trình đã mắc

¹ Căn cứ vào Quy trình 469, không có sự Xem xét lại đối với Thông báo Từ chối Tính không đầy đủ. Tuy nhiên, người yêu cầu bồi thường có thể tìm kiếm sự Cân nhắc lại Thông báo Từ chối Tính không đầy đủ.

một lỗi tính toán, không xem xét thông tin có liên quan, không thực hiện theo Thỏa thuận Hòa giải hoặc khấu trừ không đúng các khoản tiền chi trả trước đó. Người yêu cầu bồi thường có thể nộp tài liệu mới, và Người quản lý Yêu cầu bồi thường sẽ thực hiện kiểm tra việc Cân nhắc lại yêu cầu bồi thường. Người yêu cầu bồi thường cũng có thể nộp tài liệu về Hoàn tiền Hỗ trợ Kế toán cho Người yêu cầu bồi thường khi Cân nhắc lại, sẽ được cân nhắc bởi Đội Hoàn tiền Hỗ trợ Kế toán cho Người yêu cầu bồi thường. Sau khi kiểm tra việc Cân nhắc lại, chúng tôi sẽ phát hành Thông báo về Sau Cân nhắc lại.²

² Ngöôøi yêu cầu bồi thường có thể yêu cầu Xem xét lại việc Hoàn tiền Hỗ trợ Kế toán cho Ngöôøi yêu cầu bồi thường sau khi yêu cầu Cân nhắc lại.